

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng Đảng cầm quyền

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 1/2020)

Tư tưởng về Đảng cộng sản và xây dựng Đảng, đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền là một phần rất quan trọng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức. Bắt nguồn từ học thuyết của Mác về Đảng cộng sản và trực tiếp từ học thuyết về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân do ông Lênin đưa ra từ những năm đầu của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu có chọn lọc và phát triển lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng cộng sản, đồng thời chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng cách mạng - Đảng Cộng sản Việt Nam. Những luận điểm của Người về Đảng cộng sản và xây dựng Đảng, đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền là một phần rất quan trọng, vì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định hàng đầu, để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.



Đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thể hiện tư tưởng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng "trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi". Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: "Cách mạng muốn thắng lợi thì phải có một đảng lãnh đạo, đảng phải làm cho quần chúng giác ngộ vì đấu mà họ bị áp bức bóc lột; phải dạy cho quần chúng hiểu các quy luật phát triển của xã hội, để họ nhận rõ mục đích gì mà đấu tranh, chỉ rõ con đường giải phóng cho quần chúng...". Vì theo Người: Cách mạng là sự nghiệp của "cả dân chúng chứ không phải của một hai người",

nhưng sức mạnh của dân chúng chỉ trở thành vô địch và "không một quân lính, súng ống nào thắng nổi" khi được giác ngộ, được tổ chức, được lãnh đạo.

Đảng cách mạng là đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Trong Đường cách mệnh, Nguyễn Ái Quốc đã nêu đầu tiên một câu thơ ý của Lênin: "Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động..." chỉ có lý luận cách mệnh tiến phong, Đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiến phong". Người đã chỉ rõ: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bản chỉ nam" và Người cho rằng: "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất,

cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin". Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ rằng: lấy chủ nghĩa Mác - Lênin "làm cốt" không có nghĩa là giáo điều theo từng câu từng chữ của Mác, của Lênin, mà như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, là nắm vững tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm vững lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, tham khảo kinh nghiệm các nước, xây dựng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam để ra đường lối, chính sách đúng đắn cho cách mạng.

Với tinh thần đó, tư tưởng và sáng tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên một chuẩn mực cho mọi người cách mạng về sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết thành công vấn đề cách mạng Việt Nam cũng như cách mạng thế giới đặt ra.

Chủ, chứ không phải tập trung quan liêu, theo kiểu đọc đoán chuyên quyền. Còn về dân chủ, Người phân tích, đó là cái quý báu nhất của nhân dân, là thành quả của cách mạng. Người viết: "Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do theo Người, đó là đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là nghĩa vụ của mọi người.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh phải chú ý thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, Người không đối lập hai mặt đó của một nguyên tắc và chỉ rõ: Tập trung trên nên tầng dân chủ và dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung.

- Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách: đây là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Trong tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc", Người đã phân tích rất rõ về nguyên tắc này: một người dù tài giỏi đến mấy cũng không thấy hết mặt của vấn đề, càng không thể thấy hết mọi việc, hiểu hết được mọi chuyện. Vì vậy, cần phải có nhiều người cùng tham gia lãnh đạo. Nhiều người thì nhiều kiến thức, người thấy mặt này, người thấy mặt kia, do đó họ hiểu được mọi mặt, mọi vấn đề. Cá nhân phụ trách việc gì đã được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch đã được định rõ thì cần giao cho một người phụ trách, như thế công việc mới chạy, mới tránh được thói dậm dậm, ỷ vào người khác, ỷ vào tập thể, không xác định rõ cá nhân phụ trách thì giống như "nhiều sức mạnh của tất cả ai đã tự nguyện gắn bó với nhau trong một tổ chức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ và tập trung là hai mặt có mối quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau trong một nguyên tắc. Dân chủ để đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung, chứ không phải dân chủ theo kiểu phân tán, vô tổ chức. Tập trung phải đi đến tập trung là hồng việc.

- Nguyên tắc tự phê bình và phê bình: đây là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, là quy luật phát triển Đảng, vì Người cho rằng mỗi đảng viên trước hết phải thấy rõ mình, để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, cũng giống như phải tự soi gương rửa mặt hàng ngày.

Người nhấn mạnh: "Muốn đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, ắt phải thống nhất tư tưởng, mở rộng dân chủ nội bộ, mở rộng tự phê bình và phê bình". Người xem tự phê bình và phê bình là vũ khí để rèn luyện đảng viên nhằm làm cho mỗi người tốt hơn, tiến bộ hơn và tăng cường đoàn kết nội bộ hơn. Người đã thẳng thắn vạch rõ: "Một Đảng mà dấu hiệu khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính".

Tự phê bình và phê bình không những là vấn đề của khoa học cách mạng, mà còn là nghệ thuật cách mạng, vì vậy, Người lưu ý cán bộ, đảng viên và các cấp bộ Đảng từ trên xuống dưới không những phải "luôn luôn dùng" mà còn "khéo dùng cách phê bình và tự phê bình"; cần bộ càng cao, trách nhiệm càng lớn phải gương mẫu tự phê bình và phê bình. Muốn thực hiện tốt nguyên tắc này đòi hỏi mỗi người phải trung thực, chân thành với bản thân mình cũng như với người khác, "phải có tinh đồng chí thương yêu lẫn nhau". Người cũng phê phán những thái độ lệch lạc trong tự phê bình và phê bình, như: thiếu trung thực, che giấu khuyết điểm của bản thân, sơ phê bình, không dám phê bình, né nang né tránh, dĩ hòa vi quý, hoặc ngược lại lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, vu khống, đả kích người khác...

- Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác: sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác ý thức tổ chức nghiêm minh của cán bộ, đảng viên. Từ việc phải tuân thủ kỷ luật của Đảng, mỗi đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật

của các đoàn thể và pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không được ai cho phép mình coi thường, thậm chí đứng trên tất cả. Ý thức kỷ luật đó là ý thức của giai cấp công nhân, ý thức của Đảng của giai cấp công nhân. Việc đề cao ý thức kỷ luật đó đối với mọi cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới chỉ làm tăng thêm uy tín của Đảng; ngược lại, nếu ý thức kỷ luật đó thấp, nếu cán bộ, đảng viên càng nhiều vì phạm kỷ cương pháp nước, từ chủ mình là người lãnh đạo, coi thường kỷ luật thì uy tín của Đảng ngày càng thấp, đưa đến những nguy cơ cho Đảng.

- Nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng: Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Để xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng, Người thường nêu những yêu cầu, như: phải thực hành và mở rộng dân chủ trong nội bộ để mọi cán bộ, đảng viên có thể tham gia bàn bạc đến nơi đến chốn những vấn đề hệ trọng của Đảng; phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân với bao nhiêu thứ tệ nạn từ chủ nghĩa cá nhân mà ra, như: tham ô, lãng phí, quan liêu, bè phái, cơ hội, đối trá, chạy theo chức, quyền, danh, lợi...

Tư tưởng và những chỉ dẫn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng Đảng cầm quyền là đường hướng, phương châm khoa học, cách mạng để Đảng và nhân dân ta xây dựng Đảng của mình trở thành Đảng cách mạng chân chính, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi tới thành công. Trong xu thế mới của đất nước và thời đại đặt ra cho của Đảng ta những nhiệm vụ mới. Đó là lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây vừa là điều kiện thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức đối với sự lãnh đạo của Đảng. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải vận dụng sáng tạo và giữ vững những nguyên tắc trong tư tưởng của Người về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; 10 năm thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/11/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện định sách văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo 94 cấp tỉnh về đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá: 10 năm qua, việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) luôn được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức, thông nhất trong Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Ban chỉ đạo 94 các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương được thực hiện thường xuyên, liên tục nên đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Các cấp, các ngành đã đề ra những

quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kiên định đường lối của Đảng để triển khai kịp thời, nhất quán trong thực tiễn. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt, kiên quyết đấu tranh ngay trong nội bộ cán bộ, đảng viên về các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", những nhân thức lệch lạc về tư tưởng, hành vi gây ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, của dân tộc và của nhân dân.

Ban chỉ đạo 94 các cấp làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó chủ động triển khai nhiệm vụ linh hoạt, sáng tạo, sắc bén; đồng thời, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan có thẩm quyền có những chủ trương đồng bộ, toàn diện để đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch. Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, ưu tiên giải quyết các tồn đọng, các nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; quan tâm xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân, nếp sống văn hóa mới trong khu dân cư, vận động lực, sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, tập hợp lực lượng phản bác, vô hiệu hóa các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 2/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138/CP và BCĐ 389 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thủ tướng Bộ Công an; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đại diện các bộ, ngành thành viên BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389/ĐP tỉnh chủ trì hội nghị. Ông báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2019. Theo báo cáo, năm 2019, toàn quốc xảy ra 49.766 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 7,39% so với năm 2018. Số vụ giảm, tuy nhiên tội phạm giết người gia tăng, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều, gây bức xúc xã hội. Tội phạm mua bán người xảy ra 192 vụ liên quan đến 256 đối tượng, lừa bán 309 nạn nhân. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu diễn biến với thủ đoạn ngày càng tinh vi; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, tội

phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an ninh quốc gia và phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, BCĐ 138/CP và các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ, triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kết quả, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương, khám phá 40.744 vụ phạm pháp hình sự, trị giá 2.245 bảng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.549 đối tượng Đảng, Thủ tướng Bộ Công an; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đại diện các bộ, ngành thành viên BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389/ĐP tỉnh chủ trì hội nghị. Ông báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2019. Theo báo cáo, năm 2019, toàn quốc xảy ra 49.766 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 7,39% so với năm 2018. Số vụ giảm, tuy nhiên tội phạm giết người gia tăng, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều, gây bức xúc xã hội. Tội phạm mua bán người xảy ra 192 vụ liên quan đến 256 đối tượng, lừa bán 309 nạn nhân. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu diễn biến với thủ đoạn ngày càng tinh vi; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, tội

phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an ninh quốc gia và phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, BCĐ 138/CP và các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ, triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kết quả, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương, khám phá 40.744 vụ phạm pháp hình sự, trị giá 2.245 bảng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.549 đối tượng Đảng, Thủ tướng Bộ Công an; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đại diện các bộ, ngành thành viên BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389/ĐP tỉnh chủ trì hội nghị. Ông báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2019. Theo báo cáo, năm 2019, toàn quốc xảy ra 49.766 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 7,39% so với năm 2018. Số vụ giảm, tuy nhiên tội phạm giết người gia tăng, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều, gây bức xúc xã hội. Tội phạm mua bán người xảy ra 192 vụ liên quan đến 256 đối tượng, lừa bán 309 nạn nhân. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu diễn biến với thủ đoạn ngày càng tinh vi; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, tội

phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an ninh quốc gia và phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, BCĐ 138/CP và các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ, triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kết quả, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an địa phương, khám phá 40.744 vụ phạm pháp hình sự, trị giá 2.245 bảng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.549 đối tượng Đảng, Thủ tướng Bộ Công an; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đại diện các bộ, ngành thành viên BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389/ĐP tỉnh chủ trì hội nghị. Ông báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2019. Theo báo cáo, năm 2019, toàn quốc xảy ra 49.766 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 7,39% so với năm 2018. Số vụ giảm, tuy nhiên tội phạm giết người gia tăng, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều, gây bức xúc xã hội. Tội phạm mua bán người xảy ra 192 vụ liên quan đến 256 đối tượng, lừa bán 309 nạn nhân. Tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu diễn biến với thủ đoạn ngày càng tinh vi; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, tội

chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 20.118.258 tỷ đồng, khởi tố 1.883 vụ với 2.231 đối tượng. Những kết quả đó đã góp phần cùng Chính phủ hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 - xã hội để ra; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, an ninh trật tự ổn định và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia khẳng định: Chính phủ và BCĐ 138/CP, BCĐ 389 quốc gia đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, dự báo tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang có chiều hướng ngày càng gia tăng, đe dọa nền kinh tế quốc gia, đe dọa an ninh quốc gia, xã hội, đe dọa uy tín của các tổ chức, cá nhân để phòng ngừa tội phạm, phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan điều tra phải phối hợp chặt chẽ với nhau, phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tham mưu Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để ra. Trước mắt, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và không để xảy ra són trật tự trường để nhân dân đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết: Năm 2020 là năm đặc biệt trong đời sống và kinh tế quốc gia, vì vậy, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, giữ ổn định công tác phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn hình ảnh Việt Nam là quốc gia hòa bình, an toàn, thân thiện đối với bạn bè quốc tế, là điểm đến đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đưa kinh tế đất nước cất cánh.